

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๙.๑๐/ ๗๒๖๒



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อลดภาระหน่วยบริการในการบันทึกข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรียน นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (HIS) ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น โดยสร้างโอกาสการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของรัฐอย่างเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ไร้รอยต่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล และให้ความสำคัญกับข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชน ร่วมด้วย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชมธอ. ๑๙-๒๕๖๔ และ ชมธอ. ๒๐-๒๕๖๔) และมาตรฐาน DGS 1-2 : 2564 แนวทางการจัดทำกระบวนการและดำเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ - การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รวมทั้ง ได้บูรณาการการใช้งานดิจิทัลไอดี เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการเบิกจ่ายค่าบริการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยพัฒนา API ของระบบการเบิกจ่ายฯ เผยแพร่ผ่าน <https://docs.google.com/document/d/1iyybB2y7NjKEhXTdS4DbYe3-Fs7aka7MlEns81lzODQ/edit?usp=sharing> แล้ว นั้น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงขอเชิญ นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (HIS) ของโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยบริการทั่วประเทศ สามารถดำเนินงานผ่านระบบ HIS ได้ ช่วยอำนวยความสะดวกและไม่เพิ่มภาระแก่บุคลากรในการบันทึกข้อมูลหลายแห่ง และสามารถคืนข้อมูลสุขภาพให้แก่ประชาชน สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน และเวลา ดังกล่าวด้วย  
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๑๘๔

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๕๖๕

(นายสุภโชค เวชภักดิ์เกษม)  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน



วาระการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบันทึกข้อมูลประกอบการเบิกจ่าย  
ค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๔ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๔ อาคาร ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

\*\*\*\*\*

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม  
โดย นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เกสัช  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ  
๒.๑ การพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตน  
และการเรียกใช้งานผ่านระบบ API  
๒.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการควบคุมป้องกัน  
และรักษาผู้ป่วย โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (DM/HT)  
๒.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและ  
บาดทะยัก (dT) และวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI)  
๒.๔ ตัวอย่าง การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกข้อมูลประกอบการเบิกจ่าย  
ค่าบริการฯ
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



QR Code ประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

Meeting link: <https://moph.cc/vRvaxteP2>

Meeting number: 2515 838 2878

Password: HISVendors



แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม